

วิจัยชั้นเรียน และ วิจัยหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2550

ที่	ชื่อ - สกุล	หัวข้อเรื่อง
1	มисนารถลดดา ชมภูศรี	ปัญหาการเข้ากลุ่มทำกิจกรรมในการเรียนการสอน
2	มาสเตอร์ปิตินันท์ บัวสำลี	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 Mat
3	มิสสมร มีล้ำ	การใช้ส่งเสริมการอ่าน เรื่องแพะเกรเพื่อฝึกทักษะการอ่านในใจสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
4	มิสวรรณนา คำอิน	การใช้ทฤษฎีความคงทนในการสอนเรื่องระเบียบวินัย
5	มิสศิริลักษณ์ วิโรจนะ	การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้น ป.1/3
6	มิสปรียารัตน์ คนหลัก	แบบฝึกเสริมทักษะความสามารถในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.1
7	มาสเตอร์ศักดิ์ศิริ คำดี	ระเบียบวินัยในชั้นเรียน
8	มิสเนตรพราย อยู่สวัสดิ์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวก-ลบจำนวนไม่เกิน 100 โดยการสอนด้วยสื่อและเกม
9	มิสวันเพ็ญ หอมจะบก	การเรียนร่วมของเด็กปกติกับเด็กสมาธิสั้นมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
10	มิสกัลยวีร์ ภูนาศ	พฤติกรรมของเด็กชายณัฐนนท์ บรรเทา นักเรียนชั้น ป.1/5
11	มิสรุจี ชุมลักษณ์	การใช้แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
12	มิสกนกวรรณ สุขสงวน	แบบเสริมทักษะการสะกดคำภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
13	มิสเกศรินทร์ จันทรสินิท	การพัฒนาด้านการคิดอย่างมีเหตุผลทางด้านการเรียนคณิตศาสตร์
14	มิสรัชนี นันทะวรการ	การใช้แบบทดสอบวัดความซื่อสัตย์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 1
15	มิสจันทรเพ็ญ ภูมลี	รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
16	มิสปทิตตา รุ่งโรจน์	พฤติกรรม ด.ช. ธิติภูมิ ป.2/2
17	มิสพิรญา พิพัฒน์ชัชวาล	การพัฒนาการอ่านสะกดคำวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น ป.2/2
18	มิสปานทิพย์ ดอนอ่วมไพร	ผลการสอนโดยใช้ชุดการสอน เรื่องการบอกเวลาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
19	มิสสุขทิพย์ เจริญเกษมกุล	การพัฒนาแบบฝึกการอ่านสะกดคำสำหรับนักเรียนชั้น ป.2
20	มิสณัฐนรี คงสำรวย	ผลของการสอนอ่านโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง My Day ของนักเรียน ป.2
21	มาสเตอร์วันเฉลิม หุ่นเจริญ	การสอนอ่านและร้องโน้ต โดยใช้วิธีการสอนแบบ Kodaly กับนักเรียนระดับ ป.2
22	มิสปริสนา ธรรมครูปัทม์	ใช้ทักษะการสังเกตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนวิทยาศาสตร์
23	มาสเตอร์สถาพร สงประชา	การศึกษาสมรรถภาพทางกายโดยรวมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2
24	มาสเตอร์ศักดิ์พัฒน์ กัลปตานนท์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการผลิตและบริการโดยใช้วิธีสอนแบบบทบาทสมมุติของนักเรียนชั้น ป.2
25	มิสชุตติญา กุลแก้ววุฒิ	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณโดยใช้รูปแบบการสอนของสสวท. ของนักเรียนชั้น ป.2
26	มิสจิราพร คุณาบุตร	ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมกลุ่มกันคิดอย่างสร้างสรรค์ หน่วยการวาดภาพระบายสีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการใช้สื่อการเรียนการสอนของนักเรียนชั้น ม.2

ที่	ชื่อ - สกุล	หัวข้อเรื่อง
27	มาสเตอร์สถิตย์ สืบชมภู	การศึกษาปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศที่มีผลต่อความสนใจของนักเรียนชั้น ป. 2
28	มาสเตอร์บุญสร้าง อิศรเสนาฯ	พฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.2/8
29	มาสเตอร์ชวินโรจน์ ธนฤกษ์มั่นคง	ทัศนคติและบุคลิกของครูต่างชาติที่มีต่อการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน กรณีศึกษา : ครูต่างชาติในโครงการ English Programme ระดับประถมศึกษา
30	มิสสุชาดา ตะกรุดแก้ว	การพัฒนาแบบฝึกเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นป.1/7 (EP)
31	มิสจันทร์นารี เขียดแก้ว	การสอนซ่อมเสริมความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นป.3
32	มาสเตอร์แหลมทอง รัตนสมัย	ความมีระเบียบวินัยในการเข้าแถวของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
33	มาสเตอร์กัลญญ์ สูงใหญ่	การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้สื่อหนังสือการ์ตูนสำหรับนักเรียน ป.3
34	มิสมาลัยภรณ์ บุตรดี	พัฒนาทักษะการอ่าน (สรุปความสำคัญ)
35	มาสเตอร์กฤษฎี รุ่งโรจน์	การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
36	มิสนฤมล สุรชน	พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ด้านการพิมพ์
37	มิสกาญจนา ศรีวิชัยรัตน์	การศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นของตนเอง
38	มิสปรารณา เบ้าทองจันทร์	การแก้ปัญหาการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ที่มีการยืม ของนักเรียนชั้น ป.3/4
39	มาสเตอร์ชูศักดิ์ สิงห์สุวรรณ	การเขียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
40	มิสศิริรัตน์ ธรรมครูปัทม์	การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
41	มิสพูนศรี เหลืองศุภชัยกุล	การพูดภาษาอังกฤษทั้งคาบเวลาสอน
42	มิสนัฐถการณ์ โภกิลาร์ตัน	การสอนที่ใช้ทักษะกระบวนการ
43	มิสศรีนารถ ธรรมมาชีพ	การศึกษาการใช้หลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรชั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ในช่วงชั้นที่ 2
44	ม.เนติ สุนยะไกร	นักเรียนไม่ชอบร่วมกิจกรรมพลศึกษา
45	มาสเตอร์นิมิตร อยู่สวัสดิ์	การพัฒนาทักษะการอ่านทำนองเสนาะ นักเรียนชั้น ป.4
46	มิสสุภา ปานรักษา	สมรรถภาพทางกายโดยรวมของนักเรียนประถมปีที่ 4
47	มิสสมศรี อินทรโชติ	การศึกษาปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระต่างๆประเทศช่วงชั้นที่ 2
48	มิสวิไลรัตน์ เวชวิทย์	การพัฒนากลุ่มทักษะคณิตฯ โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดเลขในใจที่มีผลทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4
49	มิสรัชณี วงศ์เสวต	เจตคติและความสนใจของนักเรียนระดับชั้น ป.4 ที่มีต่อการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
50	มิสอุไร แซ่เตียว	การพัฒนาการอ่านไม่ออกสำหรับนักเรียนชั้นป.4 ห้อง 2,3,4,5
51	มิสปณชริกา ยอดแก้ว	การพัฒนาแบบฝึกการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้น ป.4
52	มาสเตอร์ปลิวรร	รอดดารา ศิลปะกับสภาวะสมาธิสั้น
53	มาสเตอร์ธีรทัศน์ พฤกษา	การศึกษาปัญหาการส่งงานไม่ทันตามกำหนด ของนักเรียนชั้น ป.4
54	มิสศิริพร น้อมจ้อย	การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านแบ่งวรรคตอน สำหรับนักเรียนชั้น ป.4 ห้อง 5,6,7

ที่	ชื่อ - สกุล	หัวข้อเรื่อง
55	มิสสมรท เมฆหมอก	การปรับเปลี่ยนวิธีสอนมีผลต่อการฝึกซ้อมของนักเรียน
56	มิสวีรวรรณ สุขสบาย	การท่องศัพท์ที่มีผลต่อการอ่านออกเสียงในวิชาภาษาอังกฤษ
57	มาสเตอร์ปรกาการ แก้วเขียว	ปัญหานักเรียนขาดความมั่นใจในการเล่น Piano
58	มิสณัฐชัลย์ ทวีผล	นักเรียน EP มีปัญหาในการสื่อสารกับครูต่างชาติ
59	มิสสุภาพร ตะกุดแก้ว	การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย
60	มิสลักษณา จามิกรณ์	การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น ป.5
61	มาสเตอร์วีรชาติ สุลำนาจ	การท่องสูตรคูณของนักเรียน ป.5
62	มิสรัชนี เพ็ชรมี	ความรับผิดชอบต่อการทำงานมีผลต่อความสัมฤทธิ์ทางการเรียน
63	มิสณพวรรณ ศิริวงไธ	การพัฒนาหลักภาษาเรื่องคำเป็นคำตายโดยใช้แบบฝึกสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 3
64	มาสเตอร์ณรงค์เดช เลิศมงคล	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการคัดสรรนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้าน ประติมากรรม
65	มิสชนิษฐา สิงห์เพ็ชร	การศึกษาการสร้างผลงานปะติดจากวัสดุที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 5
66	มิสจินตนา ชีแจง	การพัฒนาการอ่านโดยใช้หนังสือนิทานของนักเรียนชั้น ป.5
67	มิสสำเนียง คงตระกูลทรัพย์	ปัญหานักเรียนขาดความรับผิดชอบในการส่งงานตามกำหนด
68	มิสเกื้อกุล บริรักษ์	ความผิดปกติของฮอร์โมนในร่างกายและพฤติกรรมในชั้นเรียนของ ด.ช. เกียรติภูมิ ชั้น ป.5/5
69	มิสหิรัญญา กลีบกลม	การสร้างแบบฝึกทักษะการหารทศนิยม
70	มิสสรวดี ปรีดีเปรม	การใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E-learning
71	มิสเยาวลักษณ์ สิงห์สุวรรณ	การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงเวลาของนักเรียนชั้น ป.5 ในรายวิชาสังคมศึกษา
72	มาสเตอร์รังสรรค์ เกิดน้อย	การแก้ปัญหาและการพัฒนานักเรียนที่เรียนว่ายน้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
73	มิสณุชจิรา แจ่มกระจ่าง	การพัฒนาความคิดของนักเรียน
74	มาสเตอร์อังกูล เพลิดโฉม	การเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ของนักเรียน ป.5/8-9 ส่งผลกระทบต่อการเรียน
75	มิสแหววิสาข์ บำรุงเมือง	พัฒนาสมรรถภาพของนักกีฬาแบดมินตันในการออกไปแข่งขันภายนอก
76	มิสอรสิรา เกษสุวรรณ	ศึกษาและแก้ปัญหานักเรียนเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้อง
77	มิสอัญชลี ไชระเวก	การไม่ส่งงานของนักเรียน ป.6/1
78	มิสปิยะฉัตร จันท์สุวรรณ	การใช้เกมและMind mapping ในการสอนเรื่อง Tense
79	มิสวินิตา เอี่ยมสอาด	การพัฒนาการเรียนของ ด.ช. ณพภาคณต์ วุฒิสมนุภรณ์พันธ์ุ นักเรียนชั้น ป.6/3
80	มิสสุทธิกานต์ อูปพงษ์	การอ่านคำควบกล้ำ
81	มาสเตอร์เอกกราช แก้วเขียว	การให้นักเรียนเลือกเล่นเครื่องดนตรีที่ชอบมีผลต่อการเรียนดนตรี
82	มิสพรนิภา อมาตยกุล	การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่มีต่อการเลือกใช้เศษวัสดุในการประดิษฐ์
83	มิสณนุช เอกตระกูล	การใช้เกมส์ - การ์ตูนในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
84	มิสสุภาพร อ่อนนุ่มดี	การพัฒนาทักษะการอ่านแบ่งวรรคตอนโดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนระดับชั้น ป. 6

ที่	ชื่อ - สกุล	หัวข้อเรื่อง
85	มิสชุตติภา คำดวง	นักเรียนขาดความรับผิดชอบในการค้นคว้า
86	มาสเตอร์พิสิทธิ์ ฤทธิ์เนติกุล	การสอนแบบกลุ่ม (Co-operate)
87	มิสนันทวันท์ อินทรไผะสิต	การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม keynote ระบบ Macintosh
88	มิสแวนวิสาข์ บำรุงเมือง	พัฒนาสมรรถภาพของนักกีฬาแบดมินตันในการออกไปแข่งขันภายนอก
89	มิสนลินรัตน์ กิจเกษสุวรรณ	ศึกษาและแก้ปัญหานักเรียนเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้อง สำหรับนักเรียนชั้น ป.6/1
90	มาสเตอร์เอก เอกสกุล	การส่งเสริมสุขภาพในนักเรียนระดับชั้น ม. 1
91	มิสเกษณี แรงบุญทิวังค์	การปรับพฤติกรรมและทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนในวิชาภาษาไทย
92	มิสสมพิศ จินสุข	การปรับตัวสำหรับเด็กที่มีสมาธิสั้นและขาดความรับผิดชอบในวิชาต่างๆ ในชั้น ม. 1/2
93	มิสธัญธรณ์ มณีเจริญโชติวัต	การแก้ปัญหาเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ไม่ทำแบบฝึกหัดวิชาสังคมเพิ่มด้วยกิจกรรมกลุ่ม
94	มิสธนพร กิจสุทธิ	การปรับพฤติกรรมนักเรียนขาดความรับผิดชอบในการเรียนวิชาสังคมศึกษา โดยให้ความสำคัญด้านคุณธรรม และจริยธรรม
95	มิสสุปรียชาติ สังข์ทองจีน	การศึกษาสภาพการดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครอง-นักเรียน ในระดับชั้น ม.1/4
96	มิสสุทธิรา ปลั่งแสงมาศ	การใช้เอกสารจริงที่เน้นสื่อในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ ของนร. ม.1
97	มิสพัฒนีย์ จาดทอง	การพัฒนาความสามารถในเรื่องการคูณเลขยกกำลังชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 โดยวิธีแบบ ยอมรับ
98	มิสมณฑา สุขศรี	ทำงานกลุ่มกับทำงานเดี่ยวแบบไหนดีกว่ากันของนักเรียนชั้น ม. 1
99	มิสสกุลณา จุฑะพุทธิ	การพัฒนาทักษะการเขียนอักษรภาษาไทย
100	มาสเตอร์บุญเทิด เต็มรักษิ์	การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มีผลต่อการเรียนดนตรีไทย
101	มิสอุษา จำราช	การบอก ลบ คูณ หาร เศษส่วนของนักเรียนชั้น ม. 1
102	มิสรัตดาวัลย์ เดชมี	การพัฒนาการเขียนเรียงความ นักเรียนชั้น ม.1/8
103	มาสเตอร์นริศ ธีรจันทรวงกุล	พัฒนาวิชาเรียน
104	มิสอารี สิ้นปัญญาะ	การพัฒนาแบบฝึกคัดลายมือ ของนักเรียนชั้น ม.2
105	มิสจิตรลดดา ทองน้อย	การแก้ปัญหาเรียนจำสัญลักษณ์ธาตุไม่ได้ โดยใช้เกมโดมิโน
106	มิสมยุรี บุญชูวงศ์	ศึกษาวิธีการประเมินผลการเรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.2
107	มิสวัลภา รุ่งทวีทรัพย์	ความไม่ตั้งใจปฏิบัติงานในวิชาจิตกรกรรมไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
108	มิสจันทร์เพ็ญ จงพิพัฒน์มงคล	การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์สมการกำลังสอง โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียน ชั้น ม.2/3
109	มาสเตอร์การุณ ธิติวรรณันท์	ทำงานเดียวกับกลุ่ม แบบไหนดีกว่ากัน
110	มิสเกียรติสุดา อินทรถาวร	การอ่านออกเสียง และจับใจความสำคัญ
111	มิสพรพิมล ปวงนิยม	การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมในเด็กวัยรุ่น
112	มิสประณีต วงษ์เกษกรณ์	การใช้กิจกรรมการนิเทศพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.2/6

ที่	ชื่อ - สกุล	หัวข้อเรื่อง
113	มิสจากรวรรณ ดีล้อม	บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาคอมพิวเตอร์ 5 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
114	มิสอภิญา บุญมุสิก	ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิธีการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกหัด
115	มิสวาสนา จิตรมณี	ปัญหาเด็กไม่กล้าแสดงออก
116	มิสอรชร จันทร์ฉาย	การเรียนซ่อมเสริม
117	มาสเตอร์วันชัย จิรคุปการ	ผลของการใช้โปรแกรมดนตรีช่วยสอนต่อความสนใจในการเรียนวิชาดนตรีของนักเรียนชั้น ม.1
118	มิสชุติมา ชาวโสภาส	การพัฒนาแบบฝึกการจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้น ม.2/4
120	มาสเตอร์วีรวิทย์ ธรรมนันท์วัฒน์	การพัฒนาทักษะการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ Search engine
122	มาสเตอร์ธงชัย เพ็ชรมี	การแก้ปัญหาให้นักเรียนเข้าห้องเรียนสาย
123	มิสนฤมล น้อยอิม	การสอนให้เด็กเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ที่ถูกต้อง (Learn how to learn)
124	มิสปีนแก้ว ทรัพย์สนอง	การพัฒนาลายมือ ของนักเรียนชั้น ม.3/2 โดยใช้แบบฝึกคัดลายมือ
126	มิสจินตนา กลีบพิพัฒน์	เทคนิคการสอน การอ่านภาษาอังกฤษ
127	มิสพรพรรณ ธราแดน	การพัฒนาบทเรียนทางเว็บไซต์สำหรับการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์6 เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Flash MX ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
131	มิสจิรัชญา ทิชต์ติ	การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้น ม.3/8
133	มาสเตอร์ธรรมโรจน์ โรจน์สามสังข์	การพัฒนาวิดิทัศน์สาธิตการสอนเรื่อง Drawing สำหรับนักเรียนชั้น ม.3
134	มาสเตอร์ชยันต์ ศรีอยู่ยงค์	อากาศร้อนมีผลต่อการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
136	มาสเตอร์ธีรภู ภูณแสง	คำศัพท์วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนกับความพึงพอใจของนักเรียน
137	มิสอารีย์ วาสน์อานวย	การพัฒนาความสามารถในการใช้ Passive Voice โดยใช้แบบฝึกหัดของนักเรียนชั้น ม.2
138	มาสเตอร์จรงค์ วงศ์เสวต	ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน EP ชั้น ม.3
139	มาสเตอร์สรวรค์ เหลือประสิทธิ์	คุณภาพการเรียนคณิตศาสตร์ 10 และคณิตศาสตร์เพิ่ม 4 ของนักเรียนชั้น ม.4
140	มิสมณีรัตน์ ธรรักษ์สมบัติ	การศึกษาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ของนักเรียนชั้น ม.4
141	มิสนิภาพรรณ ระดมกิจ	ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถด้านดนตรีในการเรียนแบบจำเพลงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักของนักเรียนชั้น ม.4
142	มิสวิธนา จันทร์เปราะยะ	พัฒนานักเรียนชั้น ม.4/3 โดยใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำ
143	มาสเตอร์สุรสิทธิ์ จันทร์โสภภาพิศ	พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในกลุ่มนักเรียนที่เรียนเก่ง
144	มาสเตอร์วัฒน์ศักดิ์ เฮาะประเสริฐ	ความสามารถในการอธิบายความหมายของ Technical term ของนักเรียน จากการใช้กิจกรรมเสริมเกี่ยวกับ Technical term ในวิชาชีววิทยา
145	มิสปีทมา ตั้งชัยฤกษ์	พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความจากหนังสือพิมพ์ NJ Magazine
146	มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสว่างค์	สร้างงานวิจัยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
147	มิสศรีนทิพย์ เงอส์สวัสดิ์	พัฒนาความสามารถในการระบุ tense ที่ปรากฏในประโยคที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่ในเอกสาร สำหรับนักเรียนชั้น ม.4
148	มิสกฤษณาลี ลิมปนูสสรณ์	สู่ความหวังใหม่ละลายพฤติกรรมนักเรียนหญิง ม.4

ที่	ชื่อ - สกุล	หัวข้อเรื่อง
149	มาสเตอร์กิ่งเกียรติ จำปาศรี	การร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการพลังงานของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีอย่างยั่งยืน
150	มิสสินานันท์ กัลปตานนท์	การพัฒนาทักษะการหาค่าดีเทอร์มิแนนต์โดยการกระจายโคแฟกเตอร์ในวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
151	มาสเตอร์เอกชัย อากหาญ	การให้ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มของนักเรียน
152	มิสมยุรี ปรีดาคุณ	นักเรียนไม่กล้าแสดงออกด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
153	มาสเตอร์ศุภกร ศรีอยู่ฤทธิ์	การปรับปรุงพฤติกรรมการตั้งใจในการเรียนของนักเรียน ม.5/3
154	มิสจาวรรณ อ้นอ่อน	การศึกษาพฤติกรรมการทำงานไม่ตรงเวลาของนักเรียนชั้น ม.5/3
155	มาสเตอร์ณชพล สมณา	การใช้โทรศัพท์มือถือกับสมาธิในชั้นเรียน
156	มิสไสมพร วงษ์พรหม	ความซาบซึ้งถึงคุณค่าในงานนาฏศิลป์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4
157	มิสจินตนา สารีบุตร	ศึกษาการทำงานวิจัยของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
158	มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนด้วยระบบตัวโน้ตกับระบบตัวเลขสำหรับเครื่องดนตรีกีตาร์
159	มิสณัฐหทัย สัตยวินิจ	การพัฒนาทักษะพื้นฐานก่อนเรียนเรื่องจำนวนเชิงซ้อน
160	มาสเตอร์พิสิษฐ์ สุมา	การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
161	มาสเตอร์สมชาย ไสร์จจาภินันท์	เด็กติดเล่นเกมเกมอินเทอร์เน็ต ต้องดูแลและป้องกัน
162	มาสเตอร์ประเทือง โปรงมะณี	การแก้ไขปัญหาผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมด้วยการปฏิบัติจริง
163	มาสเตอร์นิมิตร กิตติปริวัักษ์	การแก้ไขการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้น ม.6
164	มิสแสงวิภา เจริญนาน	ผลการจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเองต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีชั้น ม.6
165	มิสอนงค์นาฏ จินดาวัฒน์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.6 ที่เรียนจากชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
166	มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์	การใช้วิธีการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้น ม.6/6
167	มาสเตอร์สายัณห์ พลเชียงสา	เจตคติเกี่ยวกับการเรียนวิชาศิลปะของนักเรียน และการสนับสนุนของผู้ปกครองนักเรียน
168	มิสปิยาภัทร์ วิบูลย์ศรีสังข์จะ	การศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีปีการศึกษา 2550
169	มาสเตอร์สราวุธ อนันตชาติ	บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านอินเทอร์เน็ต เรื่องการเขียนเว็บเพจ
170	มาสเตอร์สันชัย สุขเสมา	การปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียนชั้น ม. 6/5 ที่ขาดความรับผิดชอบเรื่องงานปฏิบัติงานในชั้นเรียน และปรับปรุงพฤติกรรมแบบยอมรับ
171	มาสเตอร์อลงกรณ์ แสงโชติ	การฝึกทำข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ
172	มาสเตอร์ปรีชา พรหมทอง	ผู้ปกครองไม่ยอมให้บุตรเรียนต่อมัธยมปลาย
173	มิสกฤษาลี ลิมปณัฐสรณ์	สู่ความหวังใหม่ละลายพฤติกรรมนักเรียนหญิงชั้น ม.4
174	มิสบุญสืบ แสงทอง	การพัฒนาทักษะการแสดงวิธีทำ หาผลหารของนักเรียน ป.2/1
175	มิสกาญจนา ชูประดิษฐ์	การติดตามการประเมินผลการซ่อมเสริมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ที่	ชื่อ - สกุล	หัวข้อเรื่อง
176	มิสอัฉรา จันทา	การพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียนเกี่ยวกับเทคนิคการนิเทศ สำหรับคณะกรรมการนิเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
177	มิสเยาวภา ฐาปนะติติก	การแก้ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ป.5/6
178	มิสณงลักษณ์ เกิดน้อย	การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาปีที่ 3
179	มิสเดือนวิศม์ นิตวิฒนานนท์	การแก้ปัญหาการไม่รับประทานผักของเด็กชายพีรวิชญ์ นิตวิฒนานนท์ โดยใช้วิธีเล่นิทาน
180	มิสวิไล ศรีประภาสุขสันติ	การศึกษาความพึงพอใจของการให้บริการของงานทะเบียน (วัดผล)
181	มาสเตอร์มนตรี ศรีอยู่ยงค์	ความต้องการของครูในการทำเอกสารประกอบการสอน
182	มิสจิตติมา แสงโชติ	การศึกษาสภาพและปัญหางานบริการห้องสมุดทวิปัญญาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
183	มิสอัญชลี อัญญาชัย	ผลการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยโดยใช้นิทาน บัตรภาพ บัตรคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการ SPWR
184	มิสสุภัท เลิศประเสริฐวิรัตน์	การศึกษาการอ่านของนักเรียนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
185	มิสอรุณี สุระบุตร	ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด
186	มิสลัญจกร จันทโรสภาพิศ	การศึกษาความสามารถทางความคิดของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยใช้แบบฝึกคิดเก่งสมองไว
187	มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์	อุบัติเหตุและแนวทางป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
188	มาสเตอร์วัลลภ นกพึ้งพุ่ม	การศึกษาผลกระทบการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย มีผลกับเกณฑ์มาตรฐาน
189	มาสเตอร์อดุลย์ ประเสริฐสม	การศึกษาผลกระทบต่อความสามารถในด้านกีฬาและสมรรถภาพในการเล่นฟุตบอลต่ำลงของนักเรียนโครงการพิเศษรุ่นอายุ 18 ปี
190	มาสเตอร์บัณฑิติช คุณานบุตร	การศึกษาความต้องการในการให้บริการและอาคารสถานที่
191	มาสเตอร์สำเนียง พิมมิ่ง	ความพึงใจของบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
192	มาสเตอร์อรุณ เอี่ยมสุวรรณ	พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
193	มิสจุฑาภรณ์ ผลการ์ตน์	พฤติกรรมการบริโภคอาหารหมู่ต่างๆในงานโภชนาการของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
194	มาสเตอร์ประสม กิจสวัสดิ์	ความพร้อมของยานพาหนะของโรงเรียน
195	มาสเตอร์ทวีศักดิ์ มิ่งขวัญ	ความรับผิดชอบของพนักงานขับรถโรงเรียน
196	มิสพิชญาน์ เดชกุล	การศึกษาและวิเคราะห์การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
197	มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น	การศึกษาปัญหาสภาพทางวินัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
198	มาสเตอร์เฉลิมพล เอี่ยมวัฒน์	การส่งเสริมความซื่อสัตย์ของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
199	มิสเพ็ญพิชชา เอื้อสัจผล	การพัฒนาทักษะในการอ่านของนักเรียน ม.6
200	มิสน้ำผึ้ง แซ่ม้อย	การพัฒนาทักษะการพิมพ์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
201	มาสเตอร์จดี สินพурพา	การศึกษาปัญหาของนักเรียนที่นำโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียน
202	มาสเตอร์กศมพงษ์ ไตรสมบุรณ์	ฝึกหัดว่ายน้ำเพื่อมีทักษะที่ถูกต้องหรือเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ
202	มาสเตอร์วาทีตย์ ศรีวิชัยรัตน์	การศึกษาวิจัยการเปิดภาคการเรียนการสอนแบบสหศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ที่	ชื่อ - สกุล	หัวข้อเรื่อง
203	มิสสหัสดี วีระเสรี	การแก้ไขปัญหาการรับสมัครพนักงานของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
204	มาสเตอร์จุลพงษ์ กลิ่นหอม	การศึกษาคุณลักษณะของครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีตามจรรยาบรรณครูพุทธศักราช 2539
205	มาสเตอร์จรัญ น้อยอิม	การศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดและมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)
206	มิสณฤมล น้อยอิม	การสอนให้เด็กเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ที่ถูกต้อง (Learn how to learn)
207	มาสเตอร์ชัชภัค กุลแก้ววุฒิ	การบริหารจัดการสระว่ายน้ำในโรงเรียน
208	มิสปิฎกา ประทุมราช	การแก้ไขปัญหาการมาเรียนคำสอนของนักเรียนคาทอลิก
209	มาสเตอร์ณัฐศักดิ์ แสงสงค์	การสร้างงานวิจัยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
210	มาสเตอร์ภาสกรณ์ กลิ่นขวัญ	ระบบวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน
211	มาสเตอร์ภัทร ผิวเกลี้ยง	ความสามารถเชิงทักษะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรประจำหน่วยงาน
212	มาสเตอร์เจริญ กพรทรง	ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
213	มาสเตอร์สุรัตน์ ดวงนุบผา	การศึกษาเครื่องมือผลิตงานที่มีต่อความสมดุลของงานและระยะเวลาในการทำงาน
214	มาสเตอร์นที กลิ่นสุคนธ์	การศึกษาสภาพการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือไฮดรอลิกของครู
215	มิสวัชรีย์ ศรีวัชรรัตน์	การศึกษาความพึงพอใจของครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่มีต่อการบริการของฝ่ายธุรการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
216	มิสพิชญ์สินี ศรีเอี่ยมกุล	ความพึงพอใจในเครื่องแบบครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี